



ฉบับที่ 165, 28 มีนาคม – 1 เมษายน 2559
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากสคร. ณ นครนิวยอร์ก
(WEEKLY NEWS FROM NEW YORK)

1. ยอดส่งออกสินค้าของสหรัฐฯ ยังคงอยู่ในระดับต่ำ

การส่งออกของสหรัฐฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2016 มีการฟื้นตัวบ้างเล็กน้อย เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าอุตสาหกรรมการผลิตของสหรัฐฯ กำลังฟื้นตัว โดยสหรัฐฯ ขาดดุลการค้า 62.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม (62.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ) แต่ยังไม่ต่ำกว่าของเดือนเดียวกันของปีก่อนที่ขาดดุลมากกว่า 7 พันล้านเหรียญสหรัฐ

ยอดการนำเข้าปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วงเดือนที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับปีก่อน แม้ว่าในเชิงปริมาณการนำเข้าจะค่อนข้างแยะในเดือนกุมภาพันธ์ 2015 จากการประท้วงหยุดงานของคองงานท่าเรือในสหรัฐฯ

Federal Reserve แสดงความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของค่าเงินเหรียญสหรัฐที่แข็งขึ้นในช่วงต้นปี 2016 โดยเฉพาะอย่างยิ่งความอ่อนแอที่ยังคงมีอยู่ในภาคการผลิตของสหรัฐฯ จะสร้างความกังวลถึงความเสียหายที่อาจกระจายวงกว้างไปสู่เศรษฐกิจในภาคส่วนอื่นๆ

ข้อมูลล่าสุดยังคงแสดงให้เห็นว่าภาคการส่งออกยังคงมีความหวังอยู่จากการที่ผู้ผลิตได้ปรับการตั้งราคาสินค้าเพื่อชดเชยกับการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินเหรียญสหรัฐ อย่างไรก็ตามยังคงต้องจับตาดูแลแนวโน้มการส่งออกอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากการแข็งค่าของเงินเหรียญสหรัฐ

เงินเหรียญสหรัฐที่แข็งค่าขึ้นส่งผลกระทบต่อ การส่งออกของสหรัฐฯ แต่ในทางกลับกันก็ถือว่าเป็นผลกระทบเชิงบวกที่ดึงดูดให้ผู้นำเข้าซื้อสินค้าไทยเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามหากเงินเหรียญสหรัฐยังคงแข็งค่าอย่างต่อเนื่องจะส่ง

หัวข้อข่าว

- ยอดส่งออกสินค้าของสหรัฐฯ ยังคงอยู่ในระดับต่ำ
- ราคาบ้านในสหรัฐฯ ในเดือนมกราคมปรับขึ้นต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้
- ผู้บริโภคอเมริกันมีความเชื่อมั่นมากขึ้น

คอลัมน์

Filter on Fifth by Ying

Disclaimer: ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจเท่านั้น โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ก จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดจากการที่บุคคลนำข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด

ผลกระทบต่อภาคการผลิตและการส่งออกของสหรัฐฯ ก็อาจสร้างผลเสียต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในภาพรวม

Economic Calendar และ สคร. ณ นครนิวยอร์ก
28 มีนาคม 2559

2. ราคาบ้านในสหรัฐฯ ในเดือนมกราคม ปรับขึ้นต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

ในเดือนมกราคม ดัชนี S&P/ Case Shiller ที่ติดตามราคาบ้านใน 20 เมืองใหญ่ในสหรัฐฯ ปรับขึ้น 5.7% ในเดือนมกราคม 2016 จากเดือนเดียวกันของปีก่อน ต่ำกว่าที่ผลการสำรวจความเห็นของ Reuters ที่คาดการณ์ไว้ที่ 5.8%



David M Blitzer ผู้อำนวยการและหัวหน้าผู้บริหารของคณะกรรมการดัชนีดังกล่าวเปิดเผยว่าราคาบ้านปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในอัตราที่เร็วเป็น 2 เท่าของอัตราเงินเฟ้อ

จำนวนบ้านในตลาดที่น้อยและจำนวนบ้านใหม่ๆ ที่น้อยลงส่งผลให้บ้านมีราคาสูงขึ้น ทั้งนี้สถานการณ์ทางการเงินเป็นปัจจัยหลักที่สร้างความกังวลในการเลือกซื้อบ้านโดยเฉพาะสำหรับผู้ใหญ่วัยหนุ่มสาวและผู้ที่กำลังซื้อบ้านหลังแรก

Reuters

29 มีนาคม 2559

3. ผู้บริโภคอเมริกันมีความเชื่อมั่นมากขึ้น

ผู้บริโภคอเมริกันมีความเชื่อมั่นมากขึ้นในเดือนมีนาคม 2016 เนื่องจากตลาดหุ้นเริ่มทรงตัวส่งผลให้นักลงทุนต่างมีความกังวลน้อยลง

ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนมีนาคม 2016 อยู่ที่ 96.2 จุด ซึ่งสูงกว่าที่ Reuters คาดการณ์ไว้ที่ 94 จุด

ผู้บริโภคจำนวน 24.9% ของกลุ่มตัวอย่างการสำรวจความคิดเห็นเชื่อว่าสภาพธุรกิจในปัจจุบันยังคงอยู่ในระดับที่ดี ลดลงจากการสำรวจปีก่อน (26.5%) ในขณะที่ 18.8% เชื่อว่าสภาพธุรกิจกำลังแย่ ลดลงจากปีก่อน (19%)

นอกจากนี้ผู้บริโภคยังเชื่อว่าการหางานในเดือนมีนาคมเป็นเรื่องยากแต่ก็ยังดีกว่าเดือนก่อน

อย่างไรก็ตาม 15% ของผู้บริโภคเชื่อว่าสภาพธุรกิจจะมีทิศทางที่สดใสขึ้นในช่วง 6 เดือนข้างหน้า เทียบกับ 9.2% ที่เชื่อว่าธุรกิจจะแย่ลง

ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเป็นปัจจัยสำคัญของเศรษฐกิจสหรัฐฯ เนื่องจากการบริโภคเป็นสัดส่วนสำคัญของ GDP ของสหรัฐฯ ซึ่งหากผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นสูงก็จะทำให้ยอดการใช้จ่ายใช้สอยสูงขึ้นไปด้วย ซึ่งจะเป็นผลเสียต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในปัจจุบันมีสัญญาณทางเศรษฐกิจจำนวนมากที่บ่งชี้ถึงทิศทางทางธุรกิจที่สดใส จึงส่งผลให้ผู้บริโภคต่างออกมาใช้จ่ายใช้สอยมากขึ้น

CNBC และ สคร. ณ นครนิวยอร์ก

29 มีนาคม 2559

Filter on Fifth by Ying

ดูเหมือนว่า ช่วงฤดู Spring เทรนการตกแต่ง window display ของแบรนด์หรือห้างสรรพสินค้าส่วนใหญ่นั้นจะนำเอารองเท้ามาแสดงใน window display ของตัวเอง มาส์ปาดานี้ห้างดังอย่าง Saks Fifth Avenue ได้นำรองเท้าและกระเป๋าของแบรนด์ต่างๆ มาจัด window display ได้อย่างสวยงาม โดยการนำกล่องรองเท้าสีขาวมาวางเรียงและตกแต่งด้วยรองเท้าสีสดใส ทำให้ display ดูสว่างสะอาดตา และดึงดูดด้วยสีสันของรองเท้าต้อนรับฤดู Spring

